



## ๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้

### ๘.๑ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ปริมาณงาน เหตุผลความจำเป็น และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนมีความประสงค์ขุบเล็กกอง กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่องานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง) ปลัด.อบต	นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง) ปลัด.อบต
<b>สำนักงานปลัด อบต.(ระดับต้น)(๐๑)</b> งานกาารเจ้าหน้าที่ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการ งานบริหารงานทั่วไป	<b>สำนักงานปลัด อบต.(ระดับต้น)(๐๑)</b> งานกาารเจ้าหน้าที่ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานสาธารณสุข งานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการเกษตร



โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
<p><b>กองคลัง (ระดับต้น)(๐๔)</b></p> <p>งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p>	<p><b>กองคลัง (ระดับต้น)(๐๔)</b></p> <p>งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้</p>
<p><b>กองช่าง (ระดับต้น) (๐๕)</b></p> <p>งานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาคาร และผังเมือง งานสาธารณูปโภค</p>	<p><b>กองช่าง (ระดับต้น) (๐๕)</b></p> <p>งานแบบแผนและก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานบริหารงานทั่วไป</p>
<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๐๖)</b></p> <p>งานบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานบริหารงานทั่วไป</p>	
<p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)</b></p> <p>งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	
<p><b>กองสวัสดิการสังคม (๑๑)</b></p> <p>งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม</p>	
<p><b>หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)</b></p> <p>งานตรวจสอบภายใน</p>	<p><b>หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)</b></p> <p>งานตรวจสอบภายใน</p>
<p><b>กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔)</b></p> <p>งานส่งเสริมการเกษตร</p>	